

เครื่องอัดฟาง

การใช้เครื่องอัดฟางแบบต่างๆที่มีในประเทศพบว่า เครื่องอัดฟางที่เกษตรกรใช้งานอยู่มี 2 ชนิด คือ แบบทำงานอยู่กับที่ และแบบทำงานอัตโนมัติ แบบทำงานอยู่กับที่ ต้องอาศัยแรงงานในการป้อนและมัดฟาง จึงต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการปฏิบัติงาน แต่มีข้อดีคือ มีราคาถูก การซ่อมแซมบำรุงรักษาทำได้ง่ายและสามารถผลิตได้เองในประเทศ สำหรับเครื่องแบบทำงานอัตโนมัติเป็นเครื่องที่ใช้กับรถแทรกเตอร์ มีระบบเก็บรวบรวมฟางข้าวในแปลง ระบบอัดและระบบมัดฟาง ซึ่งสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ จึงสามารถใช้ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวได้ แต่มีข้อเสียคือ เครื่องมีราคาแพง การซ่อมแซมบำรุงรักษาทำได้ยาก และเครื่องส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือสองที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ จากการศึกษาเครื่องทั้งสองชนิดพบว่าเครื่องอัดฟางแบบทำงานอยู่กับที่มีอัตราการทำงานประมาณ 30-50 ก้อน/ชั่วโมง ในขณะที่เครื่องแบบทำงานอัตโนมัติมีอัตราการทำงานประมาณ 100-150 ก้อน/ชั่วโมง สำหรับต้นทุนการผลิตฟางแห้งอัดก้อนเมื่อไม่คิดคำนวณต้นทุนของราคาเครื่องพบว่าเครื่องอัดฟางแบบทำงานอยู่กับที่มีต้นทุนการผลิตฟางอัดแห้งที่แพงกว่า เนื่องจากต้องใช้แรงงานในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในส่วนของการป้อนฟางมาก จึงได้ดำเนินการพัฒนาเครื่องอัดฟางแบบทำงานอยู่กับที่ ซึ่งเป็นเครื่องที่ผลิตในประเทศ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยดำเนินการพัฒนาในส่วนองระบบการป้อนฟาง เพื่อลดแรงงานและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเครื่องลดลง

เทคนิคการใช้เครื่องอัดหญ้าฟาง

เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการเกษตรที่มีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับ เครื่องอัดหญ้าฟาง เครื่องมือสารพัดประโยชน์ที่ควรมีติดฟาร์มหรือไร่และพื้นที่เกษตรกรกรมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถทำงานได้หลากหลายอย่าง เป็นเสมือนผู้ช่วยคู่ใจเกษตรกรอย่างแท้จริง เครื่องอัดหญ้าฟางช่วยอัดหญ้า ฟางข้าวในการเป็นพืชของอาหารสัตว์ สามารถที่จะนำมาสร้างเป็นอาชีพอีได้ใน การอัดฟางก้อน อัดหญ้าเพื่อจำหน่ายนอกจากนี้ เครื่องอัดหญ้าฟางยังช่วยลดปัญหาหมอกควัน ช่วยลดการเผาในพื้นที่การเกษตร ทุ่งหญ้าและนาข้าว พร้อมทั้งในปัจจุบันนี้เครื่องอัดหญ้าฟางยังมีการพัฒนาศักยภาพให้สามารถทำงานได้อย่างดีเยี่ยม ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน คุ่มราคา คุ่มค่า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย โดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องอัดหญ้าฟางจะใช้รถแทรกเตอร์ในการเป็นต้นกำลัง ที่กำลังแรงม้าของรถแทรกเตอร์นั้นก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเครื่องอัดหญ้าฟาง ที่จะมีการใช้งานและรูปแบบที่แตกต่างกันไปแล้วแต่การวางแผนการใช้งานของเกษตรกรสำหรับเทคนิคการใช้งาน เครื่องอัดหญ้าฟางให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ถ้าวางไม่ใช่วางที่ยุ่งยากหรือซับซ้อน ด้วยความที่เครื่องอัดหญ้าฟางในปัจจุบันนี้ได้มีการวางแผน ออกแบบและพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกในการทำงานและต่อเติม ทำให้เกษตรกรและผู้เริ่มต้นใช้งานเครื่องอัดหญ้าฟางสามารถทำความเข้าใจถึงหลักการทำงานเครื่องอัดหญ้าฟาง ระบบต่างๆ ของเครื่องอัดหญ้าฟางได้ดียิ่งขึ้นโดยเริ่มต้นนั้นผู้ใช้งานเครื่องอัดหญ้าฟางจะต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้ก่อนว่าเครื่องอัดหญ้าฟางคืออะไร เป็นเครื่องมือที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อะไร เครื่องอัดหญ้า

ฟางสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อที่จะทำให้วางแผนการใช้งานและเข้าใจถึงระบบการทำงานของเครื่องอัดหญ้า ฟาง นำมาซึ่งการทำงานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดซึ่งคุณสามารถสอบถามและเรียนรู้ได้จากหลาย ช่องทาง ทั้งจากเว็บไซต์เครื่องอัดหญ้าฟางและเว็บไซต์ขายอุปกรณ์การเกษตร ร้านขายเครื่องอัดหญ้าฟางและ อื่นๆ ที่คุณสามารถจะสอบถามทั้งในกรณีการเลือกเครื่องอัดหญ้าฟางและเชื่อมต่อกับรถแทรกเตอร์ ข้อควรรู้ ต่างในการทำงานของเครื่องอัดหญ้าฟาง ข้อควรระวังและอุปกรณ์ที่ต้องใช้เพิ่มเติมกับเครื่องอัดหญ้าฟาง ที่ เรียกได้ว่าไม่ได้ยุ่งยาก อีกทั้งยังเป็นการวางแผนที่ดีอีกด้วยและนี่ก็เป็นเทคนิคการใช้งานเครื่องอัดหญ้าฟางและ ข้อควรรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องอัดหญ้าฟาง ที่จะทำให้การใช้งานเครื่องอัดหญ้าฟางของคุณง่ายและมีแนวทางใน การใช้งานเครื่องอัดหญ้าฟางอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งความก้าวหน้าและรายได้ กำไร ที่เป็นกอบเป็นกำ



